

1 ธันวาคม 2556...“กรมป่าไม้” ประกาศลุยจับใหญ่ 391 ผืนป่าสงวนทั่วประเทศ พร้อมรื้อคดีเก่า 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2554-2556 ขึ้นมาดำเนินคดีใหม่กว่า 7 พันคดี

ก็ต้องขอชื่นชม นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ที่ประกาศเอาจริงบรรดาผู้รุกป่าซึ่งที่ผ่านมา นั้นได้มีการปล่อยปละละเลยมานานจนพื้นที่ป่าสูญเสียมากถึง 129,989 ไร่ มูลค่าความเสียหายมากกว่า 98 ล้านบาท

อีกคนที่ต้องกล่าวถึงนั่นก็คือ นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการ สำนักป้องกันและปราบปรามฯ ที่ควบคุมหน่วยกำลังออกปราบปรามบรรดาผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ

จากการสำรวจการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ป่าสงวนถูกบุกรุกกว่า 100 แปลง แปลงละไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ พบมากที่สุดทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, แพร่, พิชณุโลก,

## หมายเหตุ บ้านเมือง

### กรมป่าไม้ดีเคยจับใหญ่รุกป่า!

แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุตรธานี, เลย, อุบลราชธานี, นครพนม, ขอนแก่น นครราชสีมา ซึ่งความผิดชัดเจนนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีโดยทันที!!!

ส่วนการจับกุมการลักลอบตัดไม้พะยุง ตั้งแต่ปี 2550-ก.ย.2556 มีถึง 2,043 คดี มีไม้ของกลาง 89,923 ท่อน จังหวัดที่มีคดีความมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดตาก

มาถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของ...กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม???

มาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งกันแต่ประการใด?

การประชุม ครม.ล่าสุดก็ไม่มีให้นำเสนอเข้าสู่ที่

ประชุม!!!

สาเหตุเชิงลึกที่สืบทราบมานั้น ว่ากันถึงเรื่องการจับตัวบุคคลไม่ลงตัว???

**กรมป่าไม้!...**เป็นกรมฯ ที่มีการยื้อแย่งชิงเก้าอี้กันระหว่าง **"2 ดร."** ที่ต้องการให้คนของตัวเองเป็นใหญ่!!!

**"ดร.ภาคเหนือ"** ตั้งป้อมชน หากว่า!...จะมีการย้าย **นายบุญชอบ สุทธมนัสสงษ์** จาก "กรมป่าไม้" ก็จะต้องให้ไปเป็น **อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ** เท่านั้น!

**ดร. "ป"** ก็ต้องการให้คนใกล้ชิดมาเป็น **อธิบดีกรมป่าไม้** แทนที่จะต้องไปเป็น **อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**

"เด็กปลัดฯ" ที่ผู้บริหารกำลังประสบปัญหาถึงเรื่อง **"ข่าวนอกนา"**

เนื่องจาก **อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** คนนี้โยกย้ายมาจากรอง **"กรมทรัพยากรธรณี"** เมื่อมาบริหารกรมฯ ที่ไม่ลั่นหัดจึงเกิดกระแสต่อต้านกันขึ้นทำให้การบริหารงานมีปัญหา?

อีกกรมฯ ที่คิดว่าจะนั่งมาวันนี้กลับไม่นั่งนั่นก็คือ **สำนักนโยบายและแผน** ที่มีความเพียรพยายามจะล้มกระบวนการสรรหา?

เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการ **"ล็อกสเปก"** เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ข้าราชการที่นั่นอึดอัด?

วันนี้ข้าราชการ **กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** กำลังลุ้นกันมันส์หยดถึงเรื่องการยุบสภาหรือลาออกของรัฐบาล

หากบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงคนที่จะถูก "หวย" โดยไม่ต้องลงทุนจะเป็นของ **"อดีตเด็กในบ้านป่าเชียรขาลัน"**

และวันนั้นถนนทุกสายก็จะหลังไหลกลับไปสู่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้ง ซึ่งข้าราชการ **กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ต่างกำลังรอลุ้นกันด้วยหัวใจระทึกครับ!!!

สีฟุ้งได้